



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. ฅ.ก.ส.พัฒนาแอปเพิ่มรายได้เกษตรกร พาชมสวนดาวเรืองขายสนันรับเลือกตั้ง	ไทยรัฐ
2. ปู่ชาลงซูโก่งราคา'จับ-ปรับ'	ข่าวสด
3. ปั้นแอปเพิ่มค่าสินค้าเกษตร	เดลินิวส์
4. การเงินโลกผันผวนกดดันเศรษฐกิจไทยโตแค่3.3%	แนวหน้า
5. ตลาดคาร์บอนเครดิตโตสนค.ซีโอกาสไทยขยายการส่งออก	แนวหน้า
6. ดีเซลลด!พาณิชย์เกาะติดต้นทุนสินค้า	ไทยรัฐ
7. อ้อยวบหนักเหลือ93ล้านตัน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. กรมชลฯตรวจเข้มอ่างฯห้วยเคียนรับฝน	ไทยรัฐ
9. กรมชลฯตรวจเข้มสภาพเขื่อนเพิ่มศักยภาพอ่างฯห้วยเคียน	แนวหน้า
10. น้ำมัน-อาหารสดราคาปรับตัวขึ้นใช้จ่ายครัวเรือนลดตาม	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

ธ.ก.ส.พัฒนาแอปเพิ่มรายได้เกษตรกร พาชมนสวนดาวเรืองขายสนั่นรับเลือกตั้ง

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยระหว่างการตรวจเยี่ยมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ จ.ราชบุรี ว่า ธ.ก.ส.มีนโยบายเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มรายได้และให้เกษตรกรมีข้อมูลราคาสินค้า ปริมาณความต้องการและปริมาณการผลิตรวมถึงให้ประชาชนมีโอกาสบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย “ที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำว่าสินค้าคุณภาพดี มีไว้สำหรับส่งออก แต่คนไทยไม่ได้กิน ดังนั้น ธ.ก.ส.ตั้งใจว่าจะนำสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วย และอาจจำหน่ายเป็นรายชิ้น ไม่ได้จำหน่ายเป็นกิโลกรัม เช่น กุ้งตัวใหญ่อาจจำหน่ายเป็นตัว วิธีนี้จะช่วยให้แก้ปัญหาราคาคตกต่ำและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มซึ่งสุดท้ายส่งผลดีต่อธนาคาร ทำให้ลูกค้ามีความเข้มแข็ง”

ด้านนายปรีชา เล็นวารีย์ เจ้าของสวนดอกดาวเรือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวว่า ช่วงหาเสียงทำให้ตลาดมีความต้องการสูงลัดไปจำหน่ายเท่าไรก็ขายได้หมด แต่ก็ประสบปัญหาตัดดอกไปขายไม่ทัน เนื่องจากขาดแรงงาน โดยปัจจุบันราคาดอกดาวเรืองราคาเฉลี่ยดอกละ 70 สตางค์ แต่ถ้าเป็นขนาดจัมโบ้ขายได้ถึงดอกละ 1 บาท ซึ่งราคาดีขึ้นกว่าช่วงก่อน ทั้งนี้ การปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ดี โดยก่อนหน้านี้ได้ปลูกผักสวนครัวแต่พอมาเปลี่ยนปลูกดอกดาวเรือง ตั้งแต่ช่วงปี 61 มีต้นทุนการปลูกเฉลี่ยไร่ละ 10,000-15,000 บาท แต่มีรายได้กลับมามีไร่ละ 70,000-80,000 บาท.

ปู่ชาลงซูโก่งราคา'จับ-ปรับ'

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ปุ๋ยเคมีขณะนี้ ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยลดลงทั้งระบบ 40-40-40 ซึ่งไม่ใช่สูตรใหม่ แต่เป็นตัวเลขการปรับลดลงในส่วนของคุณภาพปุ๋ยเคมีที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ลดลงแล้ว 40% จากช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว และต้นทุนนำเข้าปุ๋ย ก็ลดลงมาแล้ว 40% รวมถึงราคาขายปลีกในประเทศ ที่ปรับลดลง 40% ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร ที่จะลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้

“กรมได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ย ทั้งราคาตลาดโลก ราคานำเข้า พบว่าต้นทุนโดยรวมปรับลดลง ราคาจำหน่ายปุ๋ยในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ ต้องมีแค่ลงกับลง ซึ่งกรมจะติดตามและผลักดันให้โรงงาน ผู้จำหน่าย ปรับลดราคาลงให้สอดคล้องกับต้นทุนต่อไป”

ส่วนการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร กรมยังเดินหน้าโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ชื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ” เพื่อให้มีการสั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงานในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย 4 สมาคม รวมตัวกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ประหยัดขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการขึ้นราคา สามารถร้องเข้ามาที่ 1569 ได้ทันที เพื่อให้กรมเข้าไปตรวจสอบ ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากมีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรหรือการกักตุนสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บันแอปเพิ่มค่าสินค้าเกษตร

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่ามีนโยบายเพิ่มบทบาทของธนาคารให้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการทำการตลาดให้กับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ จะจัดทำแอปพลิเคชันเชื่อมโยงการนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีมาจำหน่ายตรงไปถึงมือผู้บริโภค เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนมีโอกาสบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย

“ที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่าสินค้าคุณภาพดี มีไว้สำหรับส่งออก แต่คนไทยไม่ได้กิน ดังนั้นธ.ก.ส.ตั้งใจว่าจะนำสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วย และอาจจำหน่ายเป็นรายชิ้น ไม่ได้จำหน่ายเป็นกิโลกรัมเหมือนที่ผ่านมา เช่น กุ้งตัวใหญ่อาจจำหน่ายเป็นตัว ทดแทนการจำหน่ายเป็นกิโลกรัม วิธีนี้จะช่วยให้แก้ปัญหาราคาคตกต่ำและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มซึ่งสุดท้ายส่งผลดีต่อธนาคาร ทำให้ลูกค้ามีความเข้มแข็ง”

ด้านนายปรีชา เลื่อนวารีย เจ้าของสวนดอกดาวเรือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวถึงสถานการณ์จำหน่ายดอกดาวเรืองในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งว่า ขณะนี้ตลาดมีความต้องการสูงมากโดยตัดไปจำหน่ายจำนวนมากเท่าไรก็ขายได้



ฉัตรชัย ศิริโล

หมด แต่ก็ประสบปัญหาตัดดอกไปขายไม่ทัน เนื่องจากขาดแรงงาน โดยปัจจุบันดอกดาวเรืองราคาเฉลี่ยดอกละ 70 สตางค์ แต่ถ้าเป็นขนาดจัมโบ้ขายได้ถึงดอกละ 1 บาท ซึ่งราคาดีขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างมาก

“สำหรับการปลูกดาวเรืองนั้น สามารถช่วยสร้างรายได้ดี โดยก่อนหน้านี้ได้ปลูกผักสวนครัวแต่พอเปลี่ยนมาปลูกดอกดาวเรืองตั้งแต่ช่วงปี 61 มีต้นทุนการปลูกเฉลี่ยไร่ละ 10,000-15,000 บาท แต่มีรายได้กลับมามี

ไร่ละ 70,000-80,000 บาท ถือว่าคุ้มค่า และควรแก่การลงทุนเป็นอย่างมากเพราะมีความต้องการใช้ค่อนข้างสูงในช่วงเวลานี้ที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งด้วย”

อย่างไรก็ตามการปลูกดาวเรือง 1 รอบสามารถตัดได้ประมาณหนึ่งเดือน แต่จะต้องพักแปลงปลูก 1 ปีเพื่อสลับไปปลูกพืชอื่นโดยระยะเวลาการปลูกประมาณ 50 วัน ถึงจะเก็บดอกดาวเรืองได้ โดยการตัดดอกจะได้เฉลี่ย 5,000 ดอกต่อวัน และเฉลี่ย 10 ดอกต่อต้นต่อวัน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,500 บาท โดยในช่วงปกติราคาจะเฉลี่ยตั้งแต่ 30 สตางค์ถึง 1 บาท แต่ช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงราคาอาจขยับไปถึงดอกละ 1.30 บาท.

6 โลกธุรกิจ



การเงินโลกผันผวน

กดดันเศรษฐกิจไทยโตแค่ 3.3%

การเงินโลกผันผวน กดดันเศรษฐกิจไทยโตแค่ 3.3%

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ปีนี้ จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% เป็น 3.3% หลังจากที่เศรษฐกิจไทยปีก่อนขยายตัวต่ำเพียง 2.6% แม้ปีนี้ น่าจะเร่งขึ้นมาได้จากการท่องเที่ยว แต่ก็ต้องเผชิญ ความผันผวนจากเศรษฐกิจและการเงินโลกที่กระทบ การส่งออก กำลังซื้อในประเทศน่าจะขยายตัวได้ดี ตามการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่ง และค้าปลีก ก้าวส่ง แต่หากเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อคนไทย ทั่วไป เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ การศึกษา และสุขภาพ อาจเติบโตได้แต่ไม่โดดเด่น

สำนักวิจัยฯ ตั้งข้อสังเกตว่าการบริโภคภาค เอกชนขยายตัวต่ำกว่า GDP มาโดยตลอด มาปีนี้ น่าจะขยายตัว 3.5% สะท้อนว่าการใช้จ่ายของครัวเรือน จะกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากภาคการ ท่องเที่ยวที่สนับสนุนภาคบริการ แต่ไม่สามารถคาดหวัง มากกับกำลังซื้อระดับล่าง เพราะรายได้ภาคเกษตรที่

อ่อนแอ แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาบ้าง ช่วยพยุงกำลัง ซื้อได้ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้า แต่จากปัญหาเงินเพื่อ หนี้ครัวเรือนสูงที่ยังได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ย ขาขึ้น น่าจะกระทบกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสอง

แม้ว่าช่วงไตรมาสสองอาจมีแรงส่งจากกิจกรรม การหาเสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พฤษภาคม โดยเฉพาะเงินที่จะสะพัดเข้าสู่ชุมชนต่างจังหวัด เข้าถึง กลุ่มแรงงานรายได้น้อย ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ มากขึ้น แต่ไม่มากพอจะสร้างงานและรายได้ อย่าง ยั่งยืน เพียงประคองตัวช่วงรอจำนวนนักท่องเที่ยว มากขึ้นและกระจายไปในหลากหลายพื้นที่

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง จะมาจากการล่าช้าในการ จัดตั้งรัฐบาลกระทบงบประมาณรายจ่ายที่นำมาใช้ ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม รวมถึงการลงทุนภาครัฐ เติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และเอกชนอาจเลื่อน การลงทุนการก่อสร้างโครงการใหม่ ส่วนการนำเข้า เครื่องจักรสำหรับโครงการใหม่ก็อาจเติบโตน้อยกว่า คาดไว้ก่อนหน้านี้ตามเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอในสหรัฐ และยุโรป อีกทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ

และเงินอาจทวีความรุนแรงขึ้น กดดันภาคการลงทุนของไทยปีนี้เติบโตช้ากว่าคาด สิ่งที่น่าห่วงได้ คือการย้ายฐานการผลิตจากจีนเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากปัญหาสงครามการค้า

ภาคการส่งออกมีแนวโน้มอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้า โดยคาดว่า การส่งออกสินค้าจะหดตัวราว 2.0% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ หลักๆ มาจากวัฏจักรระยะสั้นของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขาลง โดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดดีสก์ไดรฟ์ หลังครัวเรือนในสหรัฐและยุโรปสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากจากการระบาดโควิดก่อนหน้านี้ จนเกิดกระแสทำงานที่บ้าน (WFH) ขณะที่กำลังซื้อสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปก็ยังมีอ่อนแอ แต่ไทยน่าจะยังคงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจากการท่องเที่ยวที่ดีกว่าคาด คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้จะสูงถึง 28 ล้านคน

สำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายมองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งไปสู่ระดับ 2.00% ต่อปี ในรอบการ

ประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม เนื่องจากการประชุมรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคง มีมุมมองห่วงปัญหาเงินเฟ้อ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาเสถียรภาพการเงินของไทยยังไม่ได้รับผลกระทบ หลังธนาคารบางแห่งในสหรัฐและยุโรปมีปัญหา

ด้านมุมมองเงินบาท มีโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบ 33.50-34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสสองตามความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ประกอบกับช่วงไตรมาสสอง มักจะเห็นเงินทุนไหลออกในรูปเงินปันผลที่ถูกโอนไปต่างประเทศ และอาจทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลต่อเนื่องในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม สำคัญอีกประการคือ เสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะหลังมีความชัดเจนในการคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ และรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยที่จะมากขึ้น โดยเรามองเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าในระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายปีนี้

ตลาดคาร์บอนเครดิตโต สนค.ชี้โอกาสไทยขยายการส่งออก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตามตลาด “คาร์บอนเครดิต” ที่มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าประเทศต่างๆ ได้กำหนดกลยุทธ์และมาตรการควบคุมคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นภาษีจากการประกอบกิจการในประเทศ ภาษีจากการนำเข้าสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยคาร์บอนสูง ส่งผลให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต ผ่านกลไกตลาดคาร์บอน เพื่อให้ธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง สามารถซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน (เสมือนผู้ซื้อได้ดำเนินการลดจำนวนคาร์บอน) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 ตลาดคาร์บอน

แบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) มีมูลค่าสูงถึง 1,980 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2573 คาดว่ามูลค่าตลาดจะสูงถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ความต้องการคาร์บอนเครดิต อาจมีมูลค่าสูงถึง 30,000-50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะปัจจุบันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเริ่มเป็นที่นิยมในหลายประเทศ

นายพูนพงษ์กล่าวว่า จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจภาคเกษตรไทย เนื่องจากการปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถแปลงเป็นคาร์บอนเครดิต 58 สายพันธุ์ รวมถึงต้นไม้ที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และไม้ผล เช่นทุเรียน มะม่วง และมะขาม ซึ่งจัดเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย และผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งพืชสมุนไพร ที่

นอกจากปลูกเพื่อการค้าแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VERs2) สาขาเกษตร (สวนผลไม้) เป็นการสร้างรายได้หลายทาง ทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับภาคเกษตร และสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต

นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ จะได้เปรียบด้านราคา เพราะปัจจุบันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกฎระเบียบโลกสมัยใหม่ที่จะถูกนำมาใช้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันทางการค้าเพื่อป้อนสู่ตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งไทยต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเชิงรุก เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจปรับตัว ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

● ปูพรมตรวจราคาสินค้า-บริการ ● หวังผู้ค้าเอาเปรียบช่วงสงกรานต์

ดีเซลลด!พาณิชย์เกาะติดต้นทุนสินค้า

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า วันที่ 7 เม.ย.66 ราคายาน้ำมันดีเซลในประเทศปรับลดลงลิตรละ 0.50 บาท มาอยู่ที่ 33 บาท จากเดิม 33.50 บาท ช่วยผ่อนคลายภาระค่าขนส่งให้กับผู้บริโภคได้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งกรมจะติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพราะหากราคาลดลงต่อเนื่อง จะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตสินค้าไม่ได้มีเฉพาะต้นทุนจากพลังงานเท่านั้น ยังมีต้นทุนวัตถุดิบและค่าบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งกรมจะติดตามใกล้ชิดเช่นกัน หากต้นทุนผลิตต่างๆลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคายานสินค้าก็จะต้องลดลงให้สอดคล้องกันด้วย

ส่วนสินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์ม น้ำมันราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 14,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,150 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 10,200 บาท และข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 12,400 บาท และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น มันสำปะหลัง 3.25-3.85 บาทต่อกิโลกรัม (กก.), ปาล์มน้ำมัน 6.50 บาทต่อ กก. ส่วนปศุสัตว์ หมูเนื้อแดง เฉลี่ย 153 บาทต่อกก. ราคาขึ้นเล็กน้อย ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องในทรงตัว 75-85 บาทต่อ กก. และไข่ไก่ทรงตัวฟองละ 3.75 บาท

อย่างไรก็ตาม กรมยังมีมาตรการดูแลราคาอาหารสำเร็จ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน ผ่านร้านอาหารธงฟ้า โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้ากว่า 8,000 แห่ง มีอาหารทางเลือกจานละ 35 บาท แต่ตั้งเป้าหมายขยายให้ได้ไม่

ต่ำกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วนการดำเนินการกับผู้ค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคนั้น ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงขณะนี้ได้ดำเนินการกับผู้ค้าไม่คิดป้ายแสดงราคาสินค้าไปแล้ว 177 ราย หากพบผู้ค้ารายใดเอาเปรียบประชาชนในการขายสินค้าและบริการ จะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอน

นายวัฒนศักดิ์ยังกล่าวว่า จากการติดตามการจำหน่ายสินค้าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าช่วงนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา กันแล้ว จึงสั่งการให้ค้าภายในจังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการแบบปูพรมทั่วประเทศ ทั้งในสถานียขนส่งต่างๆ สถานีรถไฟ สนามบิน รวมถึงตลาดสด สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ จากการตรวจสอบที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักร (รถไฟฟ้า) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) พบว่า ผู้ค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ชัดเจน และราคาสินค้าส่วนใหญ่สมเหตุสมผล แต่ได้กำชับให้จำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค หากไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากค้ากำไรเกินควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

อ้อยวูบหนักเหลือ 93 ล้านตัน

● ชาวไร่อ้อยปลูกมัน-เลี้ยงข้าวซาก

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทราย 57 แห่ง ได้ปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 65/66 แล้ว หลังจากเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นมา พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพียง 1.81 ล้านตัน จากฤดูการผลิตปี 64/65 ที่ผลผลิตอ้อยอยู่ที่ 92.07 ล้านตัน แต่ลดลงจากที่ประมาณการไว้ที่ประมาณ 107 ล้านตัน หรือลดลงถึง 13.12 ล้านตัน เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง และชาวไร่อย้ายไปปลูกมันสำปะหลังที่ราคาดีกว่ามากขึ้น

“ยอมรับว่าเป็นอะไรที่ผิดพลาดพอสมควร เพราะปริมาณอ้อยมีการคาดการณ์ว่าอย่างน้อยน่าจะถึงระดับ 100 ล้านตัน หรือสูงสุดจะได้ 110 ล้านตันด้วยซ้ำ แต่ตัวเลขลดลงอย่างมาก ทำให้ขณะนี้มีการประเมินว่าผลผลิตในฤดูหีบปี 66/67 จะยิ่งลดหนัก ซึ่งในแง่ปริมาณน้ำตาลทรายผลผลิตปีนี้ถือว่าความหวานค่อนข้างดี โดยค่าความหวานเฉลี่ย 13.32 ซี.ซี.เอส. เทียบกับฤดูหีบปีก่อนอยู่ที่ 12.71 ซี.ซี.เอส. ทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายปี 65/66 ได้ประมาณ 11.02 ล้านตัน ขยับขึ้นจากปีก่อน



วีระศักดิ์ ขวัญเมือง



ที่ 10 ล้านตันเล็กน้อย” สำหรับปัจจัยสำคัญที่ผลผลิตอ้อยลดต่ำลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนไม่ได้มีการบำรุงอ้อยต่อมากเท่าที่ควร เนื่องจากราคาน้อยแพงส่งผลให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ลดลงจาก 12 ตันต่อไร่เหลือ 9 ตันต่อไร่โดยเฉลี่ย, เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีและเก็บเกี่ยวง่ายเพิ่มขึ้นแทน, การตัดอ้อยสดตามนโยบายรัฐ เพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5

มีอุปสรรคมาก และมีส่วนสำคัญต่อผลผลิตอ้อยที่ลดต่ำ เพราะการใช้รถตัดก่อนข้างทำลายต่ออ้อยทำให้ผลผลิตอ้อยจะสูญหายไปเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่หากเทียบกับใช้แรงงานตัดจะสูญเสียเพียง 1 ตันต่อไร่เท่านั้น เมื่อประเมินเบื้องต้นไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อย 10 ล้านไร่ ใช้รถตัด 5 ล้านไร่ เท่ากับสูญเสียไปแล้วถึง 10 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยของไทยยังไม่เป็นแปลงใหญ่ เพราะเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ส่วนฤดูกาลผลิตปี 66/67 มีแนวโน้มว่า ผลผลิตจะได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งที่ขณะนี้ฝนยังไม่ตก เพื่อที่จะทำให้อ้อยโตดี ประกอบกับคาดว่า เกษตรกรบางส่วนจะหันไปปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูกอ้อยใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมองว่า ที่ผ่านมารัฐไม่มีความชัดเจนถึงการสนับสนุนการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รวมไปถึงการสนับสนุนรถตัดอ้อยสดจึงเห็นว่ารัฐต้องชัดเจนกับ

มาตรการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้เชื่อมั่น สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กส่งมอบล่วงหน้าเดือน พ.ค. 66 ขยับสูงถึง 22.47 เซนต์ต่อปอนด์สูงสุดรอบ 6 ปีครึ่ง ได้รับแรงหนุนจากอุปทานน้ำตาลตลาดโลกตึงตัวที่ผลผลิตของหลายประเทศลดลง โดยเฉพาะจากอินเดียกระตุ้นให้กลุ่มกองทุนต่าง ๆ เข้ามาซื้อน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าหลังจากสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย รายงานผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 65/66 ตั้งแต่ ต.ค.-มี.ค. ลดลง 3.3% เหลือ 29.96 ล้านตัน.

กรมชลประทานตรวจเขม่อ่างฯห้วยเคียนรับฝน

นายสุเมธ ธิมา หน.ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สนง.ชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนได้ออกตรวจสอบสภาพทางวิศวกรรมของเขื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือลำปาง เชียงราย น่าน และพะเยา พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นเขื่อนดิน สร้างเมื่อปี 2546 มีการรั่วซึม 4 จุดจึงดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จกว่า 90%

“การปรับปรุงซ่อมแซมอ่างฯห้วยเคียนจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าหน้า

ฝนในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน อ่างจะเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเก็บกัก 210,000 ลูกบาศก์เมตร การันตีเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกรอำเภอจุน จ.พะเยาได้ 1,800-2,000 ไร่ ชาวบ้านทำการประมงบริเวณเหนือเขื่อนได้ตามปกติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและอ่างยังเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอด้วย รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง” นายสุเมธกล่าว.

กรมชลประทานตรวจสอบสภาพเขื่อนเพิ่มศักยภาพอ่างฯห้วยเคียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือคือ ลำปาง เชียงราย น่าน และพะเยา ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพทางด้านวิศวกรรมของเขื่อน ทั้งสภาพโครงสร้างภายนอกและพฤติกรรมภายในตัวเขื่อน ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนตามนโยบายของกรมชลประทาน โดยจะทำการตรวจสอบทั้งสภาพโครงสร้างภายนอกและพฤติกรรมภายในตัวเขื่อน จะเน้นอ่างเก็บน้ำที่อายุการใช้งานนาน และอยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเป็นลำดับต้น ซึ่งทั้งนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าวอ่างเก็บน้ำในความดูแลรวมกว่า 200 แห่ง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเขื่อนและอาคารชลประทานที่ จ.พะเยา พบน้ำท่วมขังบริเวณด้านท้ายน้ำของทำนบกั้นและอาคารระบายน้ำล้นของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2546 พร้อมกับได้รับแจ้งจากเกษตรกรถึงสภาพน้ำท่วมขังบริเวณส่วนปลายพลังงานฝั่งซ้ายของโครงการฯตลอดทั้งปี และเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธรณีฟิสิกส์กรมชลประทาน ทำการตรวจสอบแบบจำเพาะพบการรั่วซึมจำนวน 4 จุด จึงดำเนินการออกแบบศึกษาเพื่อปรับปรุงด้วยวิธีใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์บริเวณทำนบกั้นดินด้านเหนือน้ำใน

เดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา มีค่าใช้จ่ายไม่สูง คุ่มค่ากักงบประมาณขณะนี้ผลดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 90%

“การปรับปรุงซ่อมแซมอ่างฯห้วยเคียนจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าหน้าฝนในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน อ่างฯจะเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเก็บกัก 210,000 ลูกบาศก์เมตร การันตีเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภคน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกรอำเภอจุน จ.พะเยาได้ 1,800-2,000 ไร่ ชาวบ้านทำการประมงบริเวณเหนือเขื่อนได้ตามปกติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอ่างฯยังเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวด้วย รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง” นายสุเมธกล่าว

นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนที่อ่างฯห้วยเคียน ได้แก่ เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน บ่อสังเกตระดับน้ำใต้ดิน และเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตัวเขื่อนได้ทันเหตุการณ์มากขึ้นนอกจากการลงพื้นที่ตรวจด้วยสายตา รวมทั้งยังได้ให้ความรู้ด้านการสังเกตพฤติกรรมเขื่อนให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อตรวจสอบอาคารชลประทานและการบำรุงรักษาทำนบกั้น ตลอดจนระบบชลประทานร่วมกันกับภาครัฐอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.อ.กฤษฏ์ชีระ วิริยะเสรี รองผบก.ภ.จว.แพร่, พล.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร สวญ.สภ.ห้วยไร่ และข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยไร่, ผู้นำชุมชน,เจ้าอาวาสวัดปวงนาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธี ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดปวงนาราม ม.8 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภคินีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ที่ตำรวจมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผลยึดทรัพย์ โดยเฉพาะนิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพติดลดจนผู้ป่วยจิตเวชต่างๆ

พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่ กล่าวว่า “โครงการชุมชนยั่งยืนด้วยปัญหาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ทั้งนี้

น้ำมัน-อาหารสดราคาถูบตันใช้จ่ายครัวเรือนลดตาม

รายงานข่าวจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผย ข้อมูลการจัดทำค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเป็นประจำทุกเดือน มี.ค. 66 พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 18,120 บาท ลดลงจากเดือน ก.พ. 66 ที่มีค่าใช้จ่าย 18,168 บาท ตามการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารสด ผัก-ผลไม้สดและสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือน มี.ค. 66 ที่ลดลง 0.27% เทียบเดือน ก.พ. 66

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ 18,120 บาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องคั้ที่มีแอลกอฮอล์สัดส่วนสูงถึง 58.60% และซื้ออาหารและเครื่องคั้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 41.40% ส่วนเมื่อแยกเป็นรายสินค้าและบริการ พบว่า ค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าโดยสารสาธารณะ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 4,223 บาท ลด

จาก 4,236 ตามด้วยค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ในบ้าน 4,038 บาท เพิ่มขึ้นจาก 4,033 บาท เพราะค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้น

ส่วนเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 1,720 บาท ลดจาก 1,756 บาท, อาหารบริโภคในบ้าน อาหารคั้เวอริ 1,637 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง, อาหารบริโภคนอกบ้าน(ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง เช่น เคเอฟซี พิซซ่า) 1,254 บาท เพิ่มขึ้น 1,252 บาท, ผักและผลไม้ 999 บาท ลดจาก 1,002 บาท, ค่าแพทย์ ยา และบริการส่วนบุคคล 981 บาท ลดจาก 980 บาท, ค่าหนังสือ ค่านันทนาการ ค่าเล่าเรียน และการกุศลต่าง ๆ 761 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. 66 คาดว่ายังใกล้เคียงกับเดือน มี.ค. 66 เพราะราคาสินค้าและบริการ อาจไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก.